

Số 11 TB/HNDT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO KẾT LUẬN**  
của Thường trực Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý I,  
triển khai nhiệm vụ quý II/2017 với các huyện, thị, thành Hội

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 07/4/2017, tại Hội trường khối vận huyện Xuân Lộc, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tổ chức giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017 với các huyện, thị, thành Hội. Chủ trì: Các đồng chí trong Thường trực tỉnh Hội (đ/c Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch; đ/c Lê Hữu Thiện Phó Chủ tịch Thường trực; đ/c Lê Bửu Châu Phó Chủ tịch); tham dự cuộc họp có các đ/c là Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 11 huyện, thị, thành Hội

Sau khi nghe các huyện thị thành báo cáo tình hình hoạt động Hội và phong trào nông dân quý I/2017, ý kiến của các đồng chí trong Thường trực Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng kết luận:

1. Trong quý I/2017 Hội Nông dân các cấp đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, trong đó một số nội dung nổi bật như:

+ Hội Nông dân tỉnh và các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp đề ra các giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ chuối già hương, kết quả tình hình tiêu thụ chuối già hương trong tỉnh đến nay trên địa bàn các huyện Trảng Bom, Định Quán, Xuân Lộc, thị xã Long Khánh đã thu hoạch và tiêu thụ 1.160 tấn chuối. Sản lượng chuối thu hoạch đã được Tổ hợp tác quýt Quang Sang, HTX TMDV Nông nghiệp Xuân Định, Công ty TNHH DVTM Xuất nhập khẩu Thiện Thoa và các thương lái thu mua hết với giá từ 2.000 – 3.000 đồng/kg đối với chuối chín, từ 4.000 – 5.000 đồng/kg đối với chuối đủ điều kiện xuất khẩu.

Nhìn chung, tình hình tiêu thụ chuối trong tuần trên địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, Trảng Bom ổn định do đã có đơn hàng tiêu thụ của các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các thương lái. Riêng Hội Nông dân tỉnh đã giúp HTX Đồng Thuận – Tân Phú bán 10 tấn chuối và Tỉnh Hội trực tiếp bán 7,5 tấn chuối cho HTX Xuân Định – Xuân Lộc.

+ Hội Nông dân các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới được 3.276.000 đồng, 648 công lao động, 300 m<sup>3</sup> đất đá để sửa chữa và cứng hóa 5.266 m đường giao thông nông thôn và nâng cấp 7.310 m đường nông thôn, dọn dẹp 4.600 m kênh mương nội đồng, phát quang dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm 18.200 m, bờ kè 400 m và kéo 866 m đường điện với 56 bóng đèn thấp sáng. Riêng huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom và Tân Phú vận động nông dân hiến 10.284 m<sup>2</sup> đất để làm đường giao thông nông thôn. Riêng Hội

Nông dân xã Suối Tre dân ủng hộ 100 triệu và Ủy ban nhân dân thị xã cấp 500 triệu để xây dựng nông thôn mới.

+ Hội Nông dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp xét duyệt cho 543 hộ vay với số tiền 112 tỷ 770 triệu đồng để đầu tư vào sản xuất. Tính đến nay, Hội Nông dân các huyện, thị, thành đã phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội xét, chọn và phát vay cho 36.521 hộ với số tiền 723 tỷ 023 triệu đồng từ chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

+ Hội Nông dân cơ sở của 02 huyện Cẩm Mỹ và Định Quán đã phối hợp với Công ty phân bón Humix, phân bón Việt Mỹ thuốc bảo vệ thực vật chuyển giao 117 tấn phân các loại, 86 lít thuốc bảo vệ thực vật tổng trị giá 715.700.000 đồng giúp hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất theo phương thức đầu tư phân bón trả chậm.

+ Hội Nông dân huyện Cẩm Mỹ phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức bế giảng 2 lớp dạy nghề cho 44 hội viên nông dân được cấp giấy chứng nhận với nội dung về: Kỹ thuật chăn nuôi dê và trồng tiêu.

+ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp, doanh nghiệp... Tổ chức 36 buổi tập huấn và 78 cuộc hội thảo cho 4.411 cán bộ, hội viên nông dân về một số nội dung như: Kỹ thuật sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng sầu riêng, lúa.

+ Các cấp Hội trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 01 Hợp tác xã với 9 thành viên, 4 tổ hợp tác (THT) với 88 tổ viên và 5 chi, tổ Hội nghề nghiệp.

2. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quý II/2017 đã đề ra. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

+ Các cấp Hội phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân nhất là những hộ nuôi heo hiện nay, phản ánh kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh gây thiệt hại cho hội viên nông dân.

+ Tiếp tục thực hiện công tác kết nối với các siêu thị, công ty có lượng công nhân lớn trên địa bàn tỉnh thu mua chuối sử dụng trong các bữa ăn của công ty nhằm hỗ trợ tiêu thụ lượng chuối chín tại địa phương đang vào vụ thu hoạch.

+ Hội Nông dân các huyện chủ động liên hệ với phòng kinh tế, các ban, ngành của huyện khảo sát tình hình, tổng hợp và kiến nghị giải pháp hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do thời tiết gây mất mùa.

+ Tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp huyện (đối với các huyện chưa thành lập) trình Huyện ủy và UBND huyện xin chủ trương, báo cáo về Thường trực Hội Nông dân tỉnh trước ngày 30/6/2017.

+ Khẩn trương thực hiện Đề án số 05 –ĐA/HNDT ngày 23/8/2016 của Hội Nông dân tỉnh, xây dựng đề án về vị trí việc làm Hội Nông dân cấp huyện, rà soát biên chế, đề xuất huyện ủy quan tâm bổ sung thêm biên chế (đối với các đơn vị thiếu biên chế), báo cáo về Thường trực Hội Nông dân tỉnh trước ngày 30/6/2017.

+ Khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung để chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023 như: phát động các phong trào chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam; rà soát đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội và chọn cơ sở Đại hội điểm.

3. Các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, tham mưu Thường trực Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện triển khai hoàn thành các nội dung trên. Nắm bắt những khó khăn vướng mắc và phản ánh kịp thời để Thường trực Hội Nông dân tỉnh xem xét giải quyết

Trên đây là Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào Nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Thông báo này thay văn bản chỉ đạo, đề nghị các Ban, Văn phòng và Hội Nông dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh.

Nơi nhận:

- TT.TW Hội (2)
- TT.Tỉnh ủy
- Ban DVTU;
- Thường trực tỉnh Hội;
- HND các huyện, thị, thành;
- Các Ban; Văn phòng;
- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Bích Hằng

